

## BÁO CÁO

**Về việc kết quả (tiến độ) giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện và các ý kiến còn tồn đọng tại các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 11/5/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua rà soát, UBND huyện báo cáo kết quả (tiến độ) giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện và các ý kiến còn tồn đọng tại các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

**I. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021:** UBND huyện đã tập trung kiểm tra, giải quyết, đến nay không còn ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng.

**II. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021:**

Tổng số các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XI là 19 ý kiến. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị được trả lời, giải quyết cụ thể tại Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện. Về một số ý kiến còn tồn đọng và tiếp tục chỉ đạo giải quyết sau kỳ họp lần thứ 9, UBND huyện báo cáo kết quả (tiến độ) giải quyết cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện sớm có kết luận thanh tra đối với 09 trường hợp đề nghị cấp đất tái định cư do ảnh hưởng bởi dự án đường ngoài cảng để người dân sớm ổn định cuộc sống:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vạn Thạnh hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND huyện Phương án bố trí tái định cư, giao đất tái định cư cho 09 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng quy định pháp luật. Đến nay, các đơn vị đã hoàn chỉnh các thủ tục, đang tổ chức thẩm định đề trình UBND huyện xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

- Ngày 13/4/2011, Ủy ban nhân dân huyện có Thông báo số 29/TB-UBND về việc thu hồi đất để đầu tư dự án: Khu du lịch sinh thái Tây Bắc Hòn Lớn - Vân Phong với diện tích thu hồi mặt đất và mặt nước là 231,5198 ha gồm Ba Nong, Hòn Me, Hòn Dung. Nhưng đến nay UBND huyện cũng chưa ban hành quyết định thu hồi đất đối với từng hộ dân và dự án cũng chưa được triển khai. Vì vậy, đề nghị UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án khu kinh tế Vân

*Phong để tiếp tục đẩy nhanh dự án, trường hợp khó triển khai thì cần xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm quyền lợi cho người dân:*

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã có Công văn số 2788/UBND-TNMT ngày 24/11/2019 cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất tại địa điểm dự án Khu du lịch sinh thái Tây Bắc Hòn Lớn - Vân Phong để Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định. Đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản chỉ đạo liên quan. Do vậy, đối với các trường hợp sử dụng đất trong khu vực quy hoạch dự án đã có thông báo thu hồi đất thì không được xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

*- Trên địa bàn xã Vạn Thạnh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030”. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án khu kinh tế Vân Phong sớm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất đủ điều kiện đối với những thửa đất chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013:*

*- Đề nghị UBND huyện cần sớm trả lời dứt điểm việc xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã canh tác ổn định tại khu vực Vũng Xoài, Hòn Ông:*

Đối với hai (02) kiến nghị nêu trên, theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã báo cáo kiến nghị trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, ngày 03/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 19/STNMT-CCQLĐĐ báo cáo UBND tỉnh, đến ngày 21/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1523/UBND-XDND chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh thực hiện theo nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực có tục danh Hòn Ông, xã Vạn Thạnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh kiểm tra, rà soát về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và căn cứ các quy định pháp luật đất đai hiện hành để giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã có Công văn số 409/UBND-VP ngày 26/02/2020 chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Vạn Ninh và UBND xã Vạn Thạnh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1523/UBND-XDND ngày 21/02/2020

trong quá trình kiểm tra, thẩm định và tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đang sử dụng đất tại khu vực Hòn Ông, xã Vạn Thạnh.

- Đề nghị nhà thầu công khai nâng cốt nền đường thuộc dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi Đầm Môn để cho người dân biết xây dựng nhà:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm việc với các nhà thầu thi công dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn công khai thiết kế nâng cốt nền đường tại 02 điểm trên đoạn đường từ Quốc lộ 1A đến địa phận giáp ranh với xã Vạn Thạnh. Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp với đơn vị thi công dự án đang tiến hành lập các thủ tục niêm yết công khai cốt nền đường Quốc lộ 1A đến Đầm Môn tại vị trí đầu Km số 02, 02 và 05 qua địa bàn xã Vạn Thọ.

- Đề nghị sớm thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ bị ảnh hưởng bởi công trình Treo dây mạch 2 đường dây 220kv Tuy Hòa - Nha Trang đã được thống kê khối lượng, diện tích ảnh hưởng và lập hồ sơ từ năm 2018:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện khẩn trương tiến hành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt. Đến nay, đã chi trả xong kinh phí bồi thường hỗ trợ cho 155/156 trường hợp bị ảnh hưởng dự án, còn 01/156 trường hợp tại xã Vạn Thắng chưa đồng ý nhận tiền.

- Kiến nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư nhà máy nước sạch Tu Bông đưa nước về cung cấp phục vụ nguồn nước sạch cho nhân dân địa phương (thực tế hiện nay chỉ có 10% số hộ đã được sử dụng):

- Hiện nay nguồn nước ngầm tại thôn Suối Luồng bị ô nhiễm nặng, không sử dụng được, đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch đưa nguồn nước máy về thôn Suối Luồng để bà con có nước sinh hoạt:

Đối với hai (02) kiến nghị nêu trên, theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã giao UBND xã Vạn Phước, Phòng chuyên môn làm việc với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Vạn Ninh tham mưu xử lý. Trong thời gian sớm nhất, UBND huyện làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, kiểm tra, giải quyết ý kiến cử tri theo quy định.

- Đề nghị quan tâm kiểm tra, rà soát các quỹ đất đã sử dụng cho mục đích giáo dục mà hiện tại không còn sử dụng trên địa bàn nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đang để hoang phí, cụ thể là điểm phụ tại thôn Mỹ Đồng của Trường Tiểu học Vạn Lương 2, đề nghị giao cho xã quản lý để xây dựng chợ:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vạn Lương kiểm tra quy hoạch, đối chiếu quy định hiện hành tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết.

Qua rà soát, đối chiếu với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Vạn Ninh đến năm 2025 được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 và Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 07/5/2007 thì tại thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương không có quy hoạch xây dựng chợ, do đó việc sử dụng điểm phụ tại thôn Mỹ Đồng của Trường Tiểu học Vạn Lương 2 để làm chợ là không phù hợp quy hoạch. Mặt khác, theo tiêu chuẩn thiết kế chợ tại TCVN 9211:2012 được ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: đối với chợ hạng 03 yêu cầu phải có diện tích tối thiểu là 2.000 m<sup>2</sup> và phục vụ tối thiểu là 15 nghìn người dân. Theo đó, điểm phụ tại thôn Mỹ Đồng của Trường Tiểu học Vạn Lương 2 chỉ có diện tích 923 m<sup>2</sup> và dân số của khu vực này cũng không đảm bảo yêu cầu để xây dựng chợ nên chưa có cơ sở đề xuất bổ sung phát triển mạng lưới chợ. Hiện nay, trên địa bàn xã Vạn Lương đã có chợ Tân Đức tại thôn Tân Đức Tây là chợ hạng 03 phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân trên địa bàn xã Vạn Lương.

Do đó, UBND huyện đã giao UBND xã Vạn Lương quản lý, có kế hoạch sử dụng quỹ đất này vào các mục đích công ích của xã theo quy định của pháp luật đất đai.

*- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ cho trường hợp của ông Nguyễn Minh Hiếu là thành viên của Đội tự quản về ANTT thôn Hà Già, vào ngày 29/4/2016 khi làm nhiệm vụ bị đối tượng trộm chó đánh trọng thương (tỷ lệ thương tật 35%), hiện nay gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn do di chứng của thương tật. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình ông:*

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, UBND xã Vạn Hưng (cơ quan lập hồ sơ trường hợp ông Hiếu)...tham mưu UBND huyện xem xét và đã cấp Giấy Chứng nhận bị thương cho ông Hiếu tại Giấy chứng nhận số 1691/GCN-UBND ngày 09/08/2017. Đồng thời, lập thủ tục gửi cho cơ quan chức năng là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, do hồ sơ chưa đầy đủ nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi trả lại toàn bộ hồ sơ ông Hiếu và UBND huyện đã đề nghị UBND xã Vạn Hưng (cơ quan lập hồ sơ ông Hiếu) bổ sung theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, UBND xã Vạn Hưng đã bổ sung hồ sơ tại Công văn số 512/UBND ngày 09/12/2019, Công văn số 537/UBND ngày 25/12/2019 và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết theo quy định nhưng do hồ sơ chưa đủ cơ sở pháp lý nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lại và đề nghị cơ quan lập hồ sơ ông Hiếu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (tại Công văn số 2899/SLĐTBXH-NCC ngày 11/11/2019; Công văn số 219/SLĐTBXH-NCC ngày 02/3/2020).

Theo đó, ngày 25/3/2020, UBND huyện có Công văn số 722/UBND-LĐTBXH đề nghị UBND xã Vạn Hưng tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chứng cứ, tài liệu của ông Hiếu theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoàn thành, báo cáo (kèm theo toàn bộ hồ sơ của ông Hiếu) trước ngày 27/3/2020 để trình cơ quan chức năng (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Vạn Hưng chưa báo cáo và chưa gửi hồ sơ ông Hiếu cho UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Vạn Hưng khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 722/UBND-LĐTBXH ngày 25/3/2020; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đề nghị tại Công văn số 219/SLĐTBXH-NCC ngày 02/3/2020.

- Hiện nay, tại ngã 3 điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A với Tỉnh lộ đi lên xã Xuân Sơn không có đèn chiếu sáng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào ban đêm. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng lắp đặt đèn chiếu sáng để thuận lợi cho phương tiện và người đi lại khi tham gia giao thông tại điểm này:

Việc đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng theo kiến nghị trên của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Quản lý đô thị lập dự án đầu tư, dự kiến hoàn thành trong quý II/2020.

Trên đây là báo cáo kết quả (tiến độ) giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện và các ý kiến còn tồn đọng tại các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Ủy viên UBND huyện;
- UBMTTQVN xã Vạn Thạnh;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng
- Lưu: VT, CCV

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

**V6 Lục Phẩm**

